



ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

ตามที่ นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ เน้นย้ำทุกฝ่ายต้องป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขั้นสูงสุด ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร Universal Prevention และหลังเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือกลับจากการไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แล้ว ขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสายพันธุ์โอมิครอน และจากการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปิดเผยว่า หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานภาครัฐเน้นการใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นเวลา ๑๔ วัน ช่วงวันที่ ๑ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ และจากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก ๒,๕๗๕ คน ในภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร เป็นสำคัญ เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ อาจมีบางครอบครัวที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ทางโรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ (สำหรับการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
๒. ให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ครูผู้สอนกำหนด ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ และขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลและกวดขันนักเรียนในการเข้าเรียนและส่งงานตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย
๓. ให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนด จัดการเรียนรู้อันเน้นตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

๒๕๕๑ และส่วนที่ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้เข้าสอนตามตารางสอนปกติ รวมทั้งดูแลติดตามการเข้าเรียน และการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับติดตามการเข้าสอนออนไลน์ของครูผู้สอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online อยู่ที่ พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย เวนดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด

๖. ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่พักอาศัย (Work From Home) เป็นเวลา ๒ วัน ได้แก่ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี และให้ปฏิบัติงานที่โรงเรียน เป็นเวลา ๓ วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนทางราชการ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี